

Số: 182/LĐLĐ

Phú Riềng, ngày 30 tháng 6 năm 2021

V/v tiếp tục tăng cường thực hiện phòng,
chống dịch Covid-19

Kính gửi: Các Công đoàn cơ sở trực thuộc

Trước tình hình dịch, bệnh Covid-19 hiện nay diễn biến hết sức phức tạp, nguy cơ cao lây nhiễm vào tỉnh. Thực hiện Công văn số 576/LĐLĐ ngày 30/6/2021 của Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Phước về việc tiếp tục tăng cường thực hiện phòng, chống dịch Covid-19.

Thực hiện sự chỉ đạo của Liên đoàn Lao động tỉnh, Huyện ủy về công tác phòng, chống dịch Covid-19, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động huyện đề nghị các Công đoàn cơ sở trực thuộc trong huyện thực hiện nghiêm túc các nội dung sau:

1. Tăng cường hiệu quả hoạt động của các “Tổ An toàn Covid-19 trong các cơ sở sản xuất, kinh doanh, cơ quan, đơn vị, đảm bảo hoạt động thực chất. Phối hợp quản lý chặt chẽ việc đi lại tiếp xúc của công nhân, phát hiện và xử lý ngay khi có tình huống dịch tễ; phối hợp với các cơ quan chức năng trong việc truy vết các đối tượng liên quan đến người nhiễm Covid-19 để kịp thời khoanh vùng, xử lý triệt để.

2. Tăng cường tuyên truyền, nâng cao trách nhiệm của đoàn viên, công nhân lao động, chủ cơ sở sản xuất kinh doanh, chủ nhà trọ trong công tác phòng chống dịch; thực hiện nghiêm thông điệp 5K (*tăng cường tuyên truyền theo Kế hoạch số 45/KH- LĐLĐ ngày 22/6/2021. Để đa dạng hình thức tuyên truyền, cần chú trọng hình thức trực quan như: Pano, bang rôn, apphich...*)

Thông tin, tuyên truyền để đoàn viên, công nhân lao động chủ động khai báo các trường hợp về từ vùng dịch (nếu có), nhằm kịp thời áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch; tố giác các trường hợp nhập cảnh trái phép, cố tình không khai báo. Thực hiện tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng mạng xã hội, tuyên truyền miệng về các biện pháp phòng, chống lây nhiễm đề nghị xử lý nghiêm các thông tin, tin đồn sai sự thật về dịch bệnh

3. Tuyên truyền cho cán bộ, đoàn viên, công nhân lao động có nhà ở ngoại tỉnh tạm thời không về nhà trong thời gian đợt dịch này chưa thể khống chế.

Đề nghị Ban Chấp hành các Công đoàn cơ sở tăng cường chỉ đạo để nâng cao cảnh giác, đẩy mạnh công tác tuyên truyền và thực hiện nghiêm chỉ đạo của Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động huyện tại các văn bản về phòng, chống dịch Covid-19 trong cán bộ, đoàn viên, người lao động, đề nghị các Công đoàn cơ sở trực thuộc kịp thời báo cáo tình hình diễn biến dịch bệnh như: người từ địa phương

khác đến làm việc, người có dấu hiệu ho, sốt, đau họng... về Liên đoàn Lao động huyện./.

Trân trọng!

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT.

**TM. BAN THƯỜNG VỤ
CHỦ TỊCH**



Trương Văn Cường